

'ประเวศ'ฝากเลขาใหม่ดันกฎหมายประกัน > 19

# 'ประเวศ'ฝากเลขาใหม่ดันกฎหมายประกัน

ลดเป้าธุรกิจปีนี้โต5-6%  
พร้อมขายประกันออนไลน์

"ประเวศ"เลขาคปภ. ฝากการบ้านคนใหม่ สานต่อแผนพัฒนาธุรกิจ ทั้งเชิงรุก-เชิงรับ เชื่อฝีมือเชิงกฎหมายใหม่สำเร็จ พร้อมปรับลดเป้าภาพรวมทั้งระบบโตเหลือ 5-6% จากเดิมโต 10% ขณะที่ประกันชีวิตโต 8% จากเดิม 13% ประกันวินาศภัยโต 4-6% จากเดิม 8% ครึ่งปีหลังยังท้าทายหวังอาณิสสรัฐต้นเมกะโปรเจกต์และไฮซีชันเทคโนโลยีลดหย่อนภาษี ด้านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหนัก 8 วินาศภัย ขยายพ.ร.บ.ภาคบังคับ ผ่านเซเว่นอีเลฟเว่น 9,000 สาขาทั่วประเทศ ตั้งเป้าปี 2559 มียอด 10% จากทั้งระบบที่มี 30 กว่าล้านฉบับในขณะนี้

จากเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีมติเลือกเลขาธิการคปภ. ใหม่ คือ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังนั้น



ประเวศ องอาจสิทธิกุล

นายประเวศ องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าอยากให้ เลขา คปภ. ใหม่ สานต่อ แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 3 ทั้งแผนเชิงรุกและเชิงรับ โดยวางเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจประกันภัยรองรับ การเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขง

(GMS) ภายใต้กลยุทธ์ของธุรกิจประกันภัยไทยจากการที่ไทยมีจุดแข็งทางด้านอุตสาหกรรมประกันรถยนต์และอุปกรณ์อะไหล่ รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ขณะที่แผนเชิงรับคือวางเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพตลาดประกันภัยในประเทศ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเสริมประสิทธิภาพการรับประกันภัย รวมถึงการแก้ไขกฎหมายธุรกิจประกันภัยใหม่ ทั้งพ.ร.บ.ประกันชีวิตและพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนต่างๆ มองว่า จะเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในระยะต่อไป

"มองต่อไปข้างหน้ากลไกเหล่านี้ต้องได้รับการส่งเสริมให้มากขึ้นและต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจประกันวินาศภัยกำลังวางแนวทางเสริมระบบเคลมสินไหมให้ได้มาตรฐานหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เดินทางไปดูงานที่ญี่ปุ่น เพื่อมาทำฐานข้อมูลการชนของรถแต่ละประเภท และช่างซ่อม หรือการผลักดันแก้ไขพ.ร.บ. ธุรกิจประกันทั้ง 2 ฉบับ ยังมีกระบวนการผลักดันอีกหลายขั้นตอนเชื่อว่าด้วยคุณสมบัติและความสามารถของเลขา คปภ. คนใหม่ ที่อยู่คณะกรรมการงบประมาณเงินการคลัง จะช่วยผลักดันได้อย่างดี" นายประเวศกล่าว

นายประเวศ กล่าวด้วยว่าล่าสุด คปภ. ได้ปรับลดการเติบโตของภาพรวมธุรกิจประกันภัยปีนี้ ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเหลือ 5-6% จากต้นปีที่ 10% โดยธุรกิจประกันชีวิตคาดว่าจะเติบโต 8% จากเดิม 10% และธุรกิจประกันวินาศภัยคาดว่าจะเติบโต 4-6% จากเดิม 8% อย่างไรก็ตามภาพรวมการเติบโตธุรกิจประกันยังสูงกว่าจีดีพี โดยคปภ. หวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐช่วงครึ่งปีหลัง เช่น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดการบริโภคด้านอื่นๆ ตามมา ด้านประกันวินาศภัย จะมีแรงกระตุ้นทำให้มีการซื้อประกันรถยนต์หรืออุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ส่วนประกันชีวิต ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาเน้นประกันสุขภาพและ

ประกันกลุ่ม อีกรั้ง ในช่วงไตรมาส 4 เป็นเหตุลดหย่อนภาษีเชื่อว่าตลาดนี้จะกลับมาคึกคักได้ ทางด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่าบริษัท ได้เปิดบริการ "พ.ร.บ. ยุคใหม่ มั่นใจออนไลน์" ร่วมกับพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพประกันภัย เมืองไทยประกันภัย บริษัททอลิอัลซ์ ซี.พี.ประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บริษัท ทิพยประกันภัย บริษัทประกันคุ้มภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าสามารถ ซื้อพ.ร.บ. ได้ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 9,000 สาขา โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2559 คาดว่า จะมีสัดส่วนพ.ร.บ.ภาคบังคับ 10%ของประกันพ.ร.บ.ภาคบังคับทั้งระบบกว่า 30 ล้านฉบับ